

คูดวงออนไลน์

(22 ธันวาคม 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

ไม่ว่าจะ สุขสบาย หรือ ทุกข์ยากขนาดไหน เดียวมันก็ผ่านไป

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ ต้องขอภัยที่หายไปจากคอลัมน์นี้ 2 สัปดาห์ เพราะติดภาระกิจ เดินทางไปอียิปต์ครับ สัปดาห์นี้ก็ขอกลับมาตอบคำถามอีกครั้ง ซึ่งเป็นคิวของคุณ พลูโต เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เวลา 05.15 น. กทม เพศหญิง

คำถามแรก ในดวงสามารถเล่นหุ้นแบบเก็งกำไรเป็นอาชีพ (เป็น FULL TIME TRADER) ได้อย่างประสบความสำเร็จหรือไม่

จากคำถามของคุณ ผมคงจะตีความได้ว่า คุณคงต้องการที่จะยึดอาชีพนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งการในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่า ทุกวันของคุณจะต้องยืนอยู่บนเส้นด้ายเสี่ยงดวงว่าจะได้หรือเสีย ซึ่งไม่มีความแน่นอน

อันนี้ก็ตรงกับพื้นชะตาเดิมของคุณ ที่เป็นคนชอบสนุกสนาน ตื่นเต้น ชอบทำอะไรใหม่ๆแบบเสียวๆ เป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง จนบางครั้งก็อาจจะออกไปในทางหยิ่งโส หรือ ถึงขั้นหลงตัวเองได้

เมื่อพิจารณารอบด้านของดวงชะตาของคุณแล้ว ก็ขอบอกว่า ดวงชะตาในเรื่องการเสี่ยงดวง เสี่ยงโชค มีความอ่อนแอ ประกอบกับเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆมากๆ แม้ว่าโดยทั่วไปจะอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงอยู่พอสมควร

ดังนั้น การจะเลือกเป็นผู้เล่นหุ้นแบบเก็งกำไรเป็นอาชีพ ค่อนข้างจะต้องรับกับความเสี่ยง และต้องทนต่อแรงกดดันเมื่อมีภาวะขาดทุนขึ้นมาอย่างกระทันหัน หรือ หุ่นอยู่ในภาวะผันผวนอย่างหนัก

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นช่วงขาลงของตลาดหุ้นก็ได้ ผมจึงไม่แนะนำครับ

คำถามที่สอง หากข้อ 1 ไม่สามารถยึดเป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ อาชีพที่ทำอยู่(เกี่ยวกับการออกแบบ) จะยังคงทำต่อไปได้ด้วยดีอยู่หรือไม่

เนื่องจากดวงชะตาของคุณ มีดาวเด่นในเรื่องศิลปะที่แสดงอิทธิพลต่อคุณอย่างมากทีเดียว ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะทำงานทางด้านกราฟิกออกแบบอยู่แล้ว

จึงขอตอบคำถามของคุณว่า คุณสามารถทำงานทางด้านออกแบบต่อไปได้ครับ แต่สิ่งที่ผมจะ
อยากจะเสริมแนวทางตามดวงชะตาของคุณก็คือ ขอให้พยายามนำเอาแนวคิดแบบเวอร์ๆ เซอๆ ประเภท
ฝันๆ เพื่อๆ เหนือจริง เข้ามาใช้ในการออกแบบของคุณให้มากที่สุด คุณมีจุดเด่นในเรื่องนี้

นอกจากนี้ หากคุณสามารถเอาแนวคิดย้อนยุค ที่ย้อนสู่อดีตเก่าๆมากๆ หรือ ถ้าง่ายๆ ถ้าง่ายๆ ไป
มากๆ ก็จะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกัน

พยายามใช้ดาวศิลปะของคุณให้เป็นประโยชน์มากๆ นะครับ

คำถามสุดท้าย ในอนาคตจะมีช่วงชีวิตที่ลำบากหรือไม่

ตลอดช่วงเวลาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากของคุณทีเดียว แม้ว่าจะมี
เรื่องที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาบ้างเป็นครั้งคราวก็ตาม เพราะดวงชะตาของคุณถูกรอบงำด้วยดาวเสาร์(๗)

ผลจากการถูกรอบงำด้วยดาวเสาร์(๗) ทำให้คุณมีโลกส่วนตัวสูง จิตใจรักสันโดษ และ มักจะมี
เรื่องเดือดร้อน หรือ มีเรื่องร้ายจากการไปสัมพันธ์กับผู้อื่น

นอกจากนี้ ยังจะต้องระมัดระวังในเรื่องความเสียหายแบบไม่คาดคิด ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่อง
ถูกฉ้อโกง จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือ การค้าประกันใคร อาจจะทำให้
คุณเสียหาย หรือ เสียเครดิตได้

กล่าวโดยรวม แม้ว่า你会ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากดาวเสาร์(๗) ซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็น
ดาวโทษ ดาวทุกข์ก็ตาม แต่พื้นชะตาของคุณก็ถือว่าเข้มแข็งพอสมควร จึงไม่น่าเป็นห่วงนัก

อาจจะมีช่วงที่ไม่ค่อยดีก็ช่วงหลังอายุ 66 ไปแล้ว ซึ่งก็อีกนานมาก

มนุษย์ทุกคน แม้ว่าจะดวงดีขนาดไหนก็ตาม ล้วนต้องประสบพบเจอเรื่องไม่พึงประสงค์ หรือที่
ในทางพระเรียกว่า วิกฤตการณ์ ด้วยกันทั้งนั้น จะมากหรือน้อยก็ตามแต่พื้นชะตาเดิม ซึ่งไม่ว่าจะร้ายแรงแก่
ไหน ทุกอย่างก็จะต้องผ่านไป ตามวิถีทางของมัน หรือ คำพระที่ว่า ตถตา

ดังนั้น หากตั้งรับด้วยความไม่ประมาทในทุกทาง ทั้งทางโลก และ ทางธรรม ก็จะทำให้ผ่าน
ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดี หรือ เวลาที่ทุกข์ยากไปได้

ขอให้คุณ พลุโต โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ พลุโต ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีคิวพยากรณ์เหลือตกค้างอยู่เลย หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็รีบส่งเข้ามานะ ผมจะพยากรณ์ให้ในสัปดาห์ถัดไปครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “ดูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “ดูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

